



โค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายก อบจ.เตี๋อด!! ...●●... แนวรบที่เชียงใหม่ “ไฟว์” กันทะเลลุดตาดน งานน้ทุ่กันหมดหน้าตัก วอลลู่่มไม่ต่ำกว่า 300 ล้าน เพราะเป็น “ศึกศึกดีศรี” ที่แพ้ไม่ได้ ...●●... และในจังหวัดที่พรรคเพื่อไทย กำลังเผชิญกับภาวะ “เลือดไหล” แคนนำชักแถวลาออกไป จนนายใหญ่ เก็บอาการไม่อยู่ ต้องออกมาส่งสัญญาณผ่านทวิตเตอร์ ...●●... “ช่วงนี้ได้ข่าวมีหลายคนทีเดินออกจากพรรคเพื่อไทย หลายคนออกมาโจมตีบ้านเดิมของตัวเอง ผมในฐานะคนที่รักพรรคนี้ซึ่งเป็นพรรคทีได้วางรากฐานมาตั้งแต่ครั้งเป็นไทยรักไทยมาจากอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่ต้องการเห็นประเทศพัฒนาไปข้างหน้าภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่แข็งแรงเราจึงได้รวบรวมคนทีมีแนวคิดและอุดมการณ์เดียวกันกับเราจนมาเป็นพรรคการเมืองใหญ่ ...●●... ทีผ่านมา เพื่อรักษาอุดมการณ์นั้น ผมได้ต่อสู้ และสูญเสียอะไรไปมาก ทั้งการไม่ได้อยู่ในแผ่นดินเกิด ไม่ได้อยู่กับครอบครัว และคนที่ผมรัก ผมทำเต็มทีมาตลอดเพื่อเดินบนเส้นทางแห่งอุดมการณ์ทีผมได้ให้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชน และคนที่ฝากความหวังไว้ ดังนั้น ผมไม่เสียใจทีวันนี้จะมีคน เดินจากไปเพื่อไปมีเส้นทางใหม่ เพราะผมคงไปบังคับหัวใจใครให้อยู่กับพรรคตลอดไปไม่ได้ ...●●... ผมจึงขอขอบคุณคนทียังอยู่กัพรรคเพื่อไทย พรรคทีผมเคยวางรากฐานไว้ ผมเชื่อว่า อุดมการณ์ทีมั่นคงของพรรค จะนำพาพรรคไปสู่ความสำเร็จได้อย่างทีเคยทำสำเร็จมาแล้วในอดีต และจะยังสามารถเป็นที่พึ่งทีหวังให้ประชาชนได้อย่างทีเคยเป็นมา” ...●●... แม้ “ทักษิณ” จะออกมาปราชญเหมือนห้ามเลือดในพรรคเพื่อไทย แต่นัยเหมือนจะส่งแรงกระแทกทีถึงเชียงใหม่ แต่ทีแน่ๆ การที “ทักษิณ” ออกมาแสดงความเห็นการเมือง เกี่ยวกับพรรคเพื่อ

ไทยรอบนี้ ก็ถือเป็นโบเล่ร์จันดี การันตีว่ายังไม่เลิกยุ่งการเมือง และ **“ไม่ปล่อยมือ”** จากพรรคเพื่อไทยระวังจะทำให้เพื่อไทยลำบากในอนาคต ...●●... แต่ที่ทำ**ปิ่นลั่นใส่ตัวเอง** ก็คงเป็นเพจเยาวชนปลดแอก เพจที่เป็นสารตั้งต้นของม็อบคณะราษฎร 2563 ในปัจจุบันที่รื้อร่อนต้น โลกั้สัญลักษณ์เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ออกมา เปลือยตัวตน คนที่อยู่เบื้องหลังม็อบเสียลั่น **ทำให้ม็อบคนรุ่นใหม่กลายเป็นคอมมิวนิสต์หลงยุค** หามุกมาใหม่ๆ ดินหาทางรอด จาก **ม็อบโทรตรง ...●●... Thai SELECT** ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์มีดี **Kom-Kom** ครั้งแรกกับการจัดงานเปิดตัวทีม **“Thai SELECT Kom Kom Food Journey”** ร่วมสร้างปรากฏการณ์ พาทุกท่านเดินทางไปค้นหาคุณค่าแห่งอาหารไทย กับร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่อตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งของครัวโลก ผ่านเส้นทางสายนักปั่น 5 จังหวัด มี **ทศพล ทั้งสมบูรณ์** อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดงาน พุธที่ 16 ธ.ค.63 ที่เรือสิริมหารณพ ศูนย์การค้าเอเซียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ...●●... เพื่อขอบคุณลูกค้า ตลอด Festive นี้ **“ແหม່ມ”** **วรลักษณ์ ตูลาภรณ์** ผู้บริหารคนเก่ง เดอะมอลล์ กรุ๊ป มอบประสบการณ์ช้อปปิ้งรูปแบบใหม่เปิดตัวพีเจอร์ใหม่ **“M Town รูด เล่น รับ ของรางวัลสนั่นเมือง”** ผ่าน M Card Application เพียงช้อปผ่านบัตร SCB M VISA ทุกการใช้จ่าย พบความสนุกรูปแบบใหม่และตื่นเต้นไปกับ3มินิเกมสุดเร้าใจลุ้นรับของรางวัลมากมาย รวมมูลค่ากว่า 4.1 ล้านบาท พิเศษสำหรับผู้ถือบัตร SCB M VISA เท่านั้น ตั้งแต่ววันนี้ - 10 เม.ย.64 ที่ M Card Application ...●●... **“ซีเอ็ด”** ผู้ให้บริการร้านหนังสือสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยพร้อมที่จะมอบของขวัญแห่งแรงบันดาลใจให้เพื่อนรักนักอ่านรับช่วงเวลาแห่งความสุข...เพราะ #หนังสือคือของขวัญที่ดีที่สุด ซีเอ็ดขอส่งต่อแรงบันดาลใจ ความรู้ให้กับลูกค้าคนพิเศษแจกหนังสือฟรีทุกวันศุกร์และเสาร์ตลอดเดือนธันวาคมนี้ ...●●... ชาวสังคมทั่วไปประจำวันอังคารที่ 15 ธ.ค. เวลา 08.30 น. **ดร.อนันต์ ดาโลดม** นายกสสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุม

วิชาการพืชสวนแห่งเอเชีย ครั้งที่ 3 “The 3rd Asian Horticultural Congress 2020 (AHC 2020)” ที่ห้องแกรนด์ เอบี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ...●●... 09.00 น. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ มูลนิธิสถาบันศึกษาโนบายสาธารณะ ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการประชุมเสวนาวิชาการ ภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 ที่ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ...●●... เสาร์ที่ 19 ธ.ค.เวลา 16.30 น. พระราชทานเพลิงศพ **คุณแม่ลออ พลบุตร** มารดา **อลงกรณ์ พลบุตร** ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่วัดพลับพลาชัย จ.เพชรบุรี

👁️ ศรพระราม